

การบริหารอัตรากำลังในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

นำเสนอเมื่อ : 19 ธ.ค. 2560

ที่ ศธ 04009/ว 8042
การบริหารอัตรากำลังในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๐๕๒

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การบริหารอัตรากำลังในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๖๘๔๐
ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานส่งคืนอัตรากำลัง จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบตรวจสอบข้อมูลสภาพอัตรากำลัง จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า เพื่อเป็นการวางแผนและการบริหาร
อัตรากำลังในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ดำเนินการดังนี้

๑. สงวนอัตรากำลังพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูชั้นวิฤฤฤ และตำแหน่งครูสาขาขาดแคลน ที่ว่างลงจาก
กรณีผู้ครองตำแหน่งเดิมได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมรายงานคืนตำแหน่งว่าง
ตามแบบที่กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

๒. ตรวจสอบข้อมูลสภาพอัตรากำลังของโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า ๒๕๐ คน ที่ตั้งอยู่
ในพื้นที่ปกติ และจัดทำข้อมูลตามแบบที่กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

ทั้งนี้ ให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวมายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใน ๗ วัน
หลังจากผู้ครองตำแหน่งเดิมลาออก เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และส่งเป็น File Ms
Excel มายัง E-Mail Address : obec7hr@gmail.com โดยอัตรากำลังที่รายงานส่งคืนแล้ว ห้ามนำไปใช้
ทุกกรณี และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอสงวนอัตรากำลังที่ส่งคืนดังกล่าวไว้เพื่อบริหารจัดการ
ตามความสำคัญจำเป็น กรณีเร่งด่วน หรือเกลี้ยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีสภาพความขาดอัตรากำลัง
และขอขอบคุณในความร่วมมือด้วยดีมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มแผนอัตรากำลัง

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๘

ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ วันจันทร์ ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560